



ฉบับที่ 19/2556

เรื่อง แลกงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2556

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2556 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัว เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนชะลอลง สะท้อนจากรายได้เกษตรกรและการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง ประกอบกับสินเชื่อของสถาบันการเงินชะลอลง ขณะที่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัว ส่วนการลงทุนภาคเอกชนโดยรวมยังคงทรงตัว สำหรับอัตราเงินเฟ้อชะลอลง ขณะที่อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน สะท้อนจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนเพียงร้อยละ 0.5 โดยการบริโภคสินค้าคงทนในหมวดยานยนต์ลดลง สะท้อนจากการจดทะเบียนรถยนต์ที่ลดลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาคการค้า โดยดัชนีการค้าลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.2 เป็นผลจากการลดลงของการค้าปลีก โดยเฉพาะการค้าปลีกรถยนต์ที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ตามกำลังซื้อของประชาชนที่ชะลอลง สะท้อนจากรายได้เกษตรกรและการใช้จ่ายภาครัฐที่ลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มากขึ้น และสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อยู่ระดับ 39.7 ลดลงจากเดือนก่อนที่อยู่ระดับ 41.0 อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าจำเป็นยังขยายตัว สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมาขยายตัว สอดคล้องกับยอดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยังขยายตัว

สำหรับการลงทุนภาคเอกชนอยู่ในระดับทรงตัว โดยดัชนีการลงทุนภาคเอกชนลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.8 ตามการลดลงของการก่อสร้างโดยรวม สอดคล้องกับยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างในเขตเทศบาลยังขยายตัว สะท้อนจากพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.2 ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 134.9 โดยขยายตัวดีในกลุ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าทางเลือกเป็นสำคัญ

ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.5 โดยลดลงทั้งรายจ่ายประจำและลงทุน จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายลดลงมากที่สุด ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองลงมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมชลประทาน ตามลำดับ

ภาคเกษตร ดัชนีมูลค่าผลผลิตพืชสำคัญลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 และลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน เป็นการลดลงทั้งด้านราคาและด้านผลผลิต โดยดัชนีราคาพืชสำคัญลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.1 เป็นผลจากราคามันสำปะหลังลดลงจากการระบายผลผลิตของโครงการรับจำนำราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเนื่องจากมีสต็อกมาก ส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวชะลอลงจากเดือนก่อนตามความต้องการของตลาดที่ชะลอลง อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนจากมาตรการแทรกแซงราคาของภาครัฐ สำหรับดัชนีผลผลิตพืชสำคัญลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.3 และลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน เนื่องจากผลผลิตข้าวลดลง จากผลกระทบของภัยแล้งในช่วงเพาะปลูกและฝนทิ้งช่วงในช่วงเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกร

ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกอ้อยโรงงานและมันสำปะหลัง ส่วนผลผลิตยางพาราชะลอลง ขณะที่ผลผลิตมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นจากการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.7 ตามการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ลดลง ขณะที่การผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมน้ำตาลเพิ่มขึ้น สำหรับภาคบริการ อัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 47.2 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 46.1

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2556 ธนาคารพาณิชย์มีเงินฝากคงค้าง 581.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.9 แต่ชะลอลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ตามการชะลอตัวของเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ ส่วนเงินฝากกระแสรายวันลดลง ด้านเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 737.1 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.9 แต่ชะลอลงต่อเนื่องจากสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ทำให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 126.8 สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีเงินฝากยอดคงค้าง 321.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.3 แต่ชะลอลงจากเดือนกรกฎาคม ตามการชะลอตัวของเงินฝากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ส่วนเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 922.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.4 แต่ชะลอลงจากสินเชื่อธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ส่งผลให้อัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ร้อยละ 286.5

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.30 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาสินค้าในหมวดเกษตรสถาน และหมวดยานพาหนะ ขนส่ง และการสื่อสาร สำหรับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ร้อยละ 1.01 ชะลอลงจากเดือนก่อน ส่วนอัตราการว่างงาน ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.6

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร: 0 4333 3000 ต่อ 3410
E-mail: Rotelakp@bot.or.th